

Số: 236 /KH-UBND

Phường 2, ngày 10 tháng 4 năm 2019

## **KẾ HOẠCH**

### **Thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” Phường 2 năm 2019**

Căn cứ công văn số 411/HD-SVHTT-XDNSVHGD ngày 30/01/2019 về hướng dẫn quy trình xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”; “Khu phố văn hóa”, “Áp văn hóa” theo nghị định 122/2018/NĐ-CP ngày 17/9/2018 của Chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Áp văn hóa”, “Bản văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa”. Nhằm tiếp tục đẩy mạnh phong trào xây dựng đời sống văn hóa trên địa bàn phường, Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” phường 2 xây dựng kế hoạch hoạt động năm 2019 như sau:

## **I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU**

### **1. Mục đích**

Tiếp tục tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ của các tổ chức, đơn vị, cá nhân, hộ gia đình, cộng đồng và toàn xã hội về mục tiêu xây dựng gia đình văn hóa, khu phố văn hóa, đơn vị văn hóa.

Thực hiện có hiệu quả 04 chương trình đôn bẩy theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận 10 nhiệm kỳ 2015-2020 phát huy nguồn lực xã hội chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; đồng thời phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong xây dựng chính quyền vững mạnh; vận động nhân dân tham gia thực hiện tốt phong trào góp phần xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

Phối hợp cùng với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội Phường sáng tạo trong việc triển khai thực hiện phong trào, kịp thời phát hiện và nêu gương điển hình tiên tiến, phát huy nhân rộng các mô hình giải pháp tốt.

### **2. Yêu cầu**

Đẩy mạnh và duy trì thường xuyên công tác tuyên truyền vận động gắn với những biện pháp cụ thể triển khai phong trào phù hợp thực tế, đảm bảo tính hiệu quả. Tránh hoạt động mang tính hình thức, lãng phí.

Hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu về văn hóa đề ra trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Phường và Quận nhiệm kỳ 2015 – 2020.

## **II. CHỈ TIÊU ĐỀ RA TRONG NĂM 2019**

Phấn đấu 100% hộ đăng ký và đạt trên 91,24% gia đình văn hóa.

100% Khu phố đăng ký danh hiệu khu phố văn hóa.

Vận động đăng ký và 90% cơ sở, cơ quan đơn vị đóng trên địa bàn Phường đạt chuẩn cơ quan, đơn vị văn hóa.

Tổ chức lễ ký kết xây dựng 01 đơn vị văn hóa và 01 điểm sáng văn hóa.

## **III. NỘI DUNG THỰC HIỆN**

### **1. Về hoạt động của Ban chỉ đạo**

Củng cố kiện toàn Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” Phường trong năm 2019 và kiện toàn Ban điều hành, Ban vận động khu phố, cơ cấu theo quy định. Ban hành quy chế hoạt động có phân công và phối hợp thực hiện giữa các thành viên.

Duy trì thường xuyên cuộc họp định kỳ của Ban chỉ đạo Phường, kịp thời thông tin đến các thành viên Ban chỉ đạo Phường về những nội dung liên quan đến công tác chỉ đạo của Quận, Thành phố và kết quả thực hiện của Phường. Nâng cao trách nhiệm kiểm tra, chỉ đạo hỗ trợ của Ban chỉ đạo Phường đối với khu phố.

Thực hiện chặt chẽ có hiệu quả công tác sơ, tổng kết phong trào và tổ chức biểu dương, khen thưởng các danh hiệu văn hóa. Duy trì chế độ giao ban, sinh hoạt định kỳ của ban chỉ đạo phường hàng quý, kịp thời thông tin đến các thành viên và Ban vận động 5 khu phố về kết quả thực hiện phong trào của Phường.

### **2. Nội dung tổ chức thực hiện trong năm 2019**

#### **2.1. Công tác triển khai, tuyên truyền vận động**

Đổi mới công tác tuyên truyền, vận động nhân dân hưởng ứng, tham gia tích cực phong trào thi đua yêu nước, góp phần hoàn thành thắng lợi các mục tiêu chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, an ninh quốc phòng của Phường và Quận trong giai đoạn 2017 - 2021 thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, cổ động trực quan, bảng thông tin nội bộ.

Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tuyên truyền việc thực hiện phong trào, nhất là khai thác tối đa hiệu quả trang thông tin điện tử của Phường (<https://phuong2.quan10.tp-hcm.vn>), trang mạng xã hội nhằm tạo hiệu ứng lan tỏa phong trào mang tính rộng rãi và có chiều sâu trong cộng đồng dân cư.

Tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” thông qua việc phát huy và nhân rộng phong trào xây dựng “Gia đình văn hóa” “Người tốt việc tốt”, khu phố văn hóa, cơ quan, đơn vị văn hóa, điểm sáng văn hóa gắn với các phong trào khác.

Vận động người dân, các hộ kinh doanh, buôn bán trên địa bàn Phường thực hiện tốt việc kinh doanh, buôn bán không lấn chiếm lòng, lề đường để kinh doanh.

## **2.2 Các nội dung xây dựng phong trào**

Xây dựng các tiêu chí xây dựng phường văn minh đô thị và các danh hiệu văn hóa theo hướng dẫn của Quận và Thành phố, phát triển thêm các loại hình văn hóa làm phong phú hơn các loại hình văn hóa cơ sở cụ thể như phần đầu trong năm 2019 có 100% số hộ đăng ký gia đình văn hóa, trên 91,24% hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa, 90% khu phố (đơn vị) được công nhận khu phố (đơn vị) văn hóa. Tổ chức lễ ký kết xây dựng 2 đơn vị văn hóa (điểm sáng văn hóa).

Ban chỉ đạo Phường xây dựng kế hoạch, hướng dẫn các khu phố, đơn vị văn hóa, điểm sáng văn hóa, Công sở văn minh – sạch đẹp – an toàn xây dựng kế hoạch và triển khai đăng ký thực hiện. Cuối quý 3 và đầu quý 4 năm 2019, Ban chỉ đạo Phường tổ chức kiểm tra kết quả việc đăng ký của các Khu phố (đơn vị).

### **2.2.1 Xây dựng Phường đạt chuẩn văn minh đô thị giai đoạn 2018 - 2020**

Tiếp tục tuyên truyền vận động và tập trung thực hiện đạt kết quả tốt nhiệm vụ xây dựng Phường đạt chuẩn văn minh đô thị. Tổ chức phối hợp chặt chẽ, có hiệu quả giữa các ban ngành, đoàn thể trong việc thực hiện các tiêu chuẩn Phường đạt chuẩn văn minh đô thị, tập trung phối hợp giải quyết những khó khăn, vướng mắc trên địa bàn.

### **2.2.2 Xây dựng khu phố văn hóa**

Tiếp tục thực hiện 5 tiêu chuẩn khu phố văn hóa đến các khu phố trên địa bàn Phường. Đầu tư cải tiến hình thức và các nội dung sinh hoạt tại khu dân cư, tăng cường các bản tin, nâng chất hoạt động việc thực hiện nếp sống văn minh đô thị - mỹ quan đô thị, chương trình giảm nghèo bền vững giai đoạn 2019 – 2020, xây dựng khu phố không có bạo lực gia đình. Các khu phố văn hóa đã được kiểm tra công nhận qua từng năm có biện pháp nâng chuẩn thực hiện các nội dung với chất lượng cao hơn năm trước.

Thực hiện chặt chẽ và có hiệu quả công tác sơ tổng kết phong trào và việc tổ chức biểu dương, khen thưởng các danh hiệu văn hóa. Duy trì chế độ giao ban, sinh hoạt định kỳ của Ban chỉ đạo Phường và Ban vận động khu phố về những nội dung liên quan đến công tác chỉ đạo và kết quả thực hiện phong trào của Phường.

Lồng ghép triển khai thực hiện phong trào “Vi thành phố văn minh – sạch đẹp – an toàn”, “15 phút vì thành phố văn minh – sạch đẹp – an toàn” vận động xây dựng gia đình văn hóa, “xây dựng gia đình 5 không – 3 sạch”.

Phối hợp tổ chức tuyên truyền, nâng cao nhận thức trong đảng viên, cán bộ công chức và các tầng lớp nhân dân đẩy mạnh cuộc vận động thực hiện Chỉ thị 27-CT/TW của Bộ Chính trị về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội, xây dựng các điển hình, phát hiện, nêu gương trong thực hiện cuộc vận động.

Tháng 10-11/2019 tổ chức kiểm tra công nhận 5 khu phố văn hóa.

### **2.2.3 Xây dựng Cơ quan đơn vị văn hóa, điểm sáng văn hóa**

Ban chỉ đạo Phường triển khai thực hiện đăng ký các tiêu chuẩn xây dựng cơ quan đơn vị văn hóa, doanh nghiệp văn hóa, điểm sáng văn hóa năm 2019 đến các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn Phường. Thường xuyên theo dõi hỗ trợ các đơn vị trong việc xây dựng các danh hiệu văn hóa theo tiêu chuẩn và đạt chất lượng theo yêu cầu.

Tập trung nâng chất hoạt động của 3 điểm sáng văn hoá (cà phê Ký Úc, internet Thần Tài và internet Thanh Long). Tập trung vào hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn như 30/4, 1/5, Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2/9, tết Nguyên đán và theo kế hoạch của Phòng Văn hóa và Thông tin Quận 10.

### **2.2.4 Xây dựng gia đình văn hóa và biểu dương gương Người tốt việc tốt**

Vận động triển khai 100% hộ dân đăng ký xây dựng Gia đình văn hóa trong năm 2019 và tổ chức bình xét và công nhận gia đình văn hóa. Phần đầu toàn Phường có từ 91,24% hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa.

Việc bình chọn gương Người tốt việc tốt năm 2019 được thực hiện theo nội dung, tiêu chuẩn, đối tượng, số lượng, quy trình bình chọn do Mặt trận tổ quốc Quận 10 hướng dẫn.

### **2.2.5 Xây dựng hoạt động Nhà văn hóa**

Phát huy hoạt động của Nhà văn hóa, củng cố và nâng chất hoạt động của các Câu lạc bộ, đội, nhóm Nhà văn hóa phường và khu phố. Tiếp tục duy trì các hoạt động phù hợp với điều kiện sẵn có của Nhà văn hoá, trang bị thêm thiết bị phục vụ cho các hoạt động.

Tăng cường các hoạt động sinh hoạt văn hóa, văn nghệ tại khu dân cư thông qua các loại hình như biểu diễn văn nghệ, thi đấu thể dục thể thao, sinh hoạt trò chơi dân gian... Phối hợp với Mặt trận và các tổ chức chính trị xã hội Phường tổ chức tuyên truyền, mạn đàm, họp mặt các ngày lễ lớn, các chính sách mới và sinh hoạt các câu lạc bộ.

### **2.2.6 Thực hiện nếp sống văn minh – mỹ quan đô thị**

Tiếp tục tập trung tuyên truyền vận động thực hiện nếp sống văn minh – mỹ quan đô thị trong năm 2019. Phát động các đơn vị, khu phố đăng ký xây dựng giải pháp, mô hình thực hiện phong trào và có khả thi trong việc triển khai ứng dụng vào thực tiễn.

Tổ chức ra quân hưởng ứng xây dựng tuyến đường Văn minh – mỹ quan đô thị năm 2019 – tuyến đường Hùng Vương. Tập trung thực hiện 4 tuyến đường tuyến văn minh đô thị đã đăng ký với Quận (Nguyễn Chí Thanh, Sư Vạn Hạnh, Ngô Gia Tự, Lê Hồng Phong). Thường xuyên tổ chức ra quân vận động người dân thực hiện tốt trong việc giữ gìn vệ sinh nơi kinh doanh, mua bán, nơi ở, không xả rác, nước thải ra lòng lề đường, hè phố.

Tiếp tục vận động các tầng lớp nhân dân, các cơ sở tôn giáo tham gia thực hiện tốt chỉ thị 27/CT-TW về xây dựng nếp sống văn minh, tiết kiệm trong việc cưới, việc tang và lễ hội.

### **III- PHÂN CÔNG TỔ CHỨC THỰC HIỆN**

- Ông Nguyễn Trọng Thiện: Chủ tịch UBND – Trưởng ban

- Chịu trách nhiệm chung về hoạt động của Ban chỉ đạo; kiểm tra, đôn đốc thực hiện các nội dung liên quan đến công tác xây dựng Phường đạt chuẩn văn minh đô thị (Quận kiểm tra công nhận vào năm 2021) và các danh hiệu văn hóa trên địa bàn phường. Chủ trì các cuộc họp giao ban Ban chỉ đạo.

- Bà Đào Ngọc Bích – Phó Chủ tịch UBND - Phó ban thường trực

- Theo dõi đôn đốc kiểm tra các hoạt động có liên quan đến văn hóa xã hội, hoạt động xây dựng phường văn hóa – khu phố văn hóa theo tiêu chuẩn,

- Phát huy hiệu quả các thiết chế văn hóa phù hợp với địa phương, tham mưu cho Ủy ban nhân dân Phường cùng cố Ban điều hành khu phố – Tổ dân phố. Phụ trách tiểu ban văn hóa xã hội.

- Xây dựng các kế hoạch, chương trình hoạt động và tổng hợp báo cáo tháng, quý, năm. Tham mưu tổ chức các hoạt động phong trào mang tính lan tỏa tại các khu dân cư, tổ dân phố.

- Phối hợp với các ngành, các bộ phận chuyên môn có liên quan đến việc thực hiện phong trào nhằm mục tiêu triển khai phong trào đạt hiệu quả cao, thiết thực. Phối hợp với Mặt trận và các tổ chức chính trị xã hội Phường trong công tác tuyên truyền các chủ trương, chính sách, vận động người dân ủng hộ, nhất trí thực hiện cùng với địa phương.

- Bà Nguyễn Thị Ánh Loan – Phó Bí thư thường trực Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng nhân dân – Phó ban

- Theo dõi, hướng dẫn Cấp ủy Chi bộ, các tổ chức chính trị xã hội phường thực hiện phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và quy định 101-QĐ/TW của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp.

- Chỉ đạo các tổ chức chính trị xã hội Phường nghiên cứu và đề ra các giải pháp, mô hình, sáng kiến trong việc triển khai thực hiện phong trào ý nghĩa và khả thi, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tuyên truyền đến đoàn viên, hội viên trên địa bàn Phường.

- Ông Lê Huỳnh Hậu – Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc – Phó ban

- Hướng dẫn, theo dõi, hỗ trợ các khu phố xây dựng chương trình hoạt động, đăng ký và báo cáo kiểm tra khu dân cư văn hóa hàng năm.

- Phối hợp với Ủy ban nhân dân Phường tuyên truyền vận động trong các tổ chức thành viên, tầng lớp nhân dân về các tiêu chuẩn văn hóa giai đoạn 2017 - 2021. Tổ chức thực hiện tốt việc bình chọn biểu dương gương người tốt việc tốt; hỗ trợ, hướng dẫn 5 khu phố tổ chức ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18/11).

- Ông Đặng Duy Vinh – Phó chủ tịch UBND - Phó ban

- Chịu trách nhiệm trong công tác xây dựng nếp sống văn minh – mỹ quan đô thị, tập trung thực hiện kiên quyết về trật tự lòng lề đường – vệ sinh môi trường trên địa bàn phường.

- Phối hợp cùng với đồng chí Phó chủ tịch UBND Phường phụ trách lĩnh vực văn hóa xã hội nhằm thực hiện đồng bộ công tác quản lý nhà nước tại địa phương, nhất là những lĩnh vực có liên quan đến việc thực hiện phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa. Phối hợp với Mặt trận và các tổ chức chính trị xã hội Phường trong công tác tuyên truyền các chủ trương, chính sách, vận động người dân ủng hộ, nhất trí thực hiện cùng với địa phương.

\* Các thành viên trong Ban chỉ đạo

- Ông Võ Minh Tuấn – Trưởng Công an Phường

- Phụ trách tiểu ban an ninh trật tự, có nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn, thực hiện chương trình mục tiêu 3 giảm và trật tự kỷ cương – nếp sống văn minh đô thị - mỹ quan đô thị.

- Ông Nguyễn Lê Gia Bảo – Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự Phường

- Chịu trách nhiệm về công tác quân sự địa phương, xây dựng lực lượng dân quân tập trung và dân quân rộng rãi, phối hợp tiểu ban an ninh trật tự thực hiện giữ gìn an ninh trật tự.

- Ông Hà Thanh Tú – chuyên trách văn hóa thông tin Phường

- Phối hợp Đoàn thanh niên tuyên truyền thông tin cổ động về nội dung các tiêu chuẩn văn hóa giai đoạn 2017 – 2021 và phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.

- Tham mưu xây dựng, củng cố các Câu lạc bộ, đội, nhóm, tổ chức các hoạt động phong trào và tổ chức việc bình chọn, đăng ký xây dựng gia đình văn hóa ở khu dân cư.

- Tham mưu xây dựng 2 đơn vị văn hóa, điểm sáng văn hóa trong năm 2019; phụ trách công tác thống kê, theo dõi việc triển khai thực hiện xây dựng các danh hiệu văn hóa của 5 khu dân cư. Báo cáo về Thường trực Ban chỉ đạo.

- Các chuyên trách lao động thương binh xã hội Phường

Tham mưu cho Ban chỉ đạo thực hiện tốt các chỉ tiêu có liên quan đến ngành lao động thương binh xã hội.

- Các tổ chức chính trị xã hội Phường

Phối hợp tuyên truyền sâu rộng mục đích ý nghĩa của việc xây dựng, thực hiện các tiêu chuẩn văn hóa giai đoạn 2017– 2021 đến đoàn viên, hội viên; xây dựng các mô hình giải pháp, các CLB, đội, nhóm hoạt động đạt hiệu quả cao gắn với nội dung phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tại các khu dân cư.

- Hội Chữ thập đỏ – Trạm y tế Phường

Phối hợp thực hiện chương trình chăm sóc sức khỏe cộng đồng, kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống ngăn ngừa các loại dịch bệnh xảy ra trên địa bàn phường.

#### **IV. THỜI GIAN THỰC HIỆN MỘT SỐ CÔNG TÁC TRỌNG TÂM**

##### **Quý 1/2019**

- Báo cáo kết quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2018, phương hướng hoạt động năm 2019. Tổ chức họp rút kinh nghiệm giữa BCD “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” phường với Ban chủ nhiệm xây dựng khu phố văn hoá, điểm sáng văn hoá, các đơn vị đăng ký Công sở văn minh – sạch đẹp – an toàn trên địa bàn phường.

- Cùng cố, kiện toàn hoạt động Ban chỉ đạo “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” phường. Xây dựng hồ sơ, đánh giá việc thực hiện đề án xây dựng phường đạt chuẩn Phường văn minh đô thị (giai đoạn 2018 – 2020), kế hoạch “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” Phường 2 năm 2019.

- Triển khai kế hoạch đăng ký xây dựng cơ quan đơn vị văn hóa năm 2019.

- Triển khai xây dựng đăng ký gia đình văn hóa.

- Xây dựng hồ sơ ra mắt Đơn vị văn hóa.

- Triển khai kế hoạch hoạt động Nhà văn hóa năm 2019.

##### **Quý 2/2019**

- Triển khai thực hiện, vận động các cơ quan, công ty, cơ sở trên địa bàn Phường đăng ký thực hiện xây dựng các danh hiệu văn hóa.

- Tổ chức Lễ đăng ký xây dựng 1 điểm sáng văn hóa, 1 doanh nghiệp văn hóa .

- Tham gia Liên Hoan ca múa nhạc truyền thống Cách mạng Quận 10.

##### **Quý 3/2019**

- Báo cáo kết quả 6 tháng đầu năm về tình hình hoạt động của Ban chỉ đạo và xây dựng, triển khai phương hướng hoạt động phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” 6 tháng cuối năm.

- Tổ chức các hoạt động hưởng ứng chủ đề năm 2019, việc thực hiện trật tự mỹ quan đô thị, trật tự an toàn xã hội.

- Triển khai thực hiện kế hoạch kiểm tra các đơn vị văn hoá, cơ quan đơn vị văn hóa, khu phố văn hóa, khu phố suất sắc, điểm sáng văn hoá của Quận,
- Triển khai kế hoạch bình chọn gương Người tốt việc tốt, hộ Gia đình văn hóa của Phường năm 2019 (dự kiến tháng 9).

#### **Quý 4/2019**

Hoàn tất công tác tự kiểm tra tại phường các điểm sáng văn hoá, Công sở văn minh – sạch đẹp – an toàn, khu phố văn hóa năm 2019.

Chuẩn bị hồ sơ, nội dung đón đoàn kiểm tra của Quận về kiểm tra công nhận Điểm sáng văn hoá, Công sở văn minh – sạch đẹp – an toàn, khu phố văn hóa (tháng 10/2019). Phục tra, ghi nhận và công nhận khu phố văn hóa năm 2019 (tháng 11/2019).

Phối kết hợp tổ chức ngày hội “Đại đoàn kết toàn dân tộc” và biểu dương các gương tiêu biểu Gia đình văn hóa, Gia đình thể thao, Người tốt việc tốt cấp phường năm 2019 tại 5 khu dân cư.


Tổ chức tổng kết rút kinh nghiệm về tình hình hoạt động của Ban chỉ đạo “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” phường năm 2019 và triển khai phương hướng năm 2020.

Trên đây là kế hoạch thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” Phường năm 2019, đề nghị các thành viên Ban chỉ đạo, các ban ngành, đoàn thể và Cấp ủy, Ban Điều hành, Ban vận động các khu phố và các cơ quan, đơn vị, công sở triển khai và phối hợp thực hiện tốt các nội dung trên./.

#### **Nơi nhận:**

- BCD phong trào TĐĐXDĐSVH Q10;
- Thành viên BCD Phường;
- Cấp ủy 13 Chi bộ;
- Ban ngành, đoàn thể;
- BDH, BVD 5 khu phố;
- Lưu:VT

**TM. BAN CHỈ ĐẠO  
KT. TRƯỞNG BAN  
PHÓ BAN**



**PHÓ CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN  
Đào Ngọc Bích**